

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

- “ศาลเยาวชนตรัง” ผุด “ครอบครัวสัมพันธ์” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
- หมายศาลสั่งปิด ๓๔ เพจเฟซบุ๊ก จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน

Source :

เตลิเนวส์ (ข่าว)

Date : '18 พ.ค. 2560 Page :

14

No :

ศาลเยาวชนตรึงชุดครอบครัวสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ต.โลกหล่อ อ.เมืองตรัง นายประเสริฐ บิลมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 นายเดชา นิมวารี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดเข้าสู่วาระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ทั้งจากปัญหาครอบครัว ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจากการตกเป็นเหยื่อ เมื่อได้รับการปล่อยตัวไปก็หันกลับมากระทำความผิดซ้ำ ขณะที่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์” สำหรับบิดามารดา ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความตระหนักถึง ามสำคัญของครอบครัว สร้างความเข้าใจ และทัศนคติของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ต่อการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมตามวัย.

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 18 พ.ค. 2560

Page : 1,12

No: 60172563

พินัยศาลสั่งปิด 34 เพจเฟซบุ๊ก

3ข้อหา!
ผิดมั่นคง
ขัดม.112
ยังจ่ออีก
'97ราย'
ศาลออก
หมายปิด 34
เพจเฟซบุ๊กทำ
ผิดตามม.112
□อ่านต่อหน้า 12

● **เฟซบุ๊ก** □ ต่อจากหน้า 1

กระทบความมั่นคง ลามกอณาจารย์ เหลืออีก 97 เพจที่รอหมายเพิ่ม หลังกระทรวงดิจิทัลฯ-กสทช.ประสานเฟซบุ๊ก แต่เฟซบุ๊กจะดำเนินการให้ต่อเมื่อได้รับหมายศาลฉบับจริงครบสมบูรณ์ คาดสิ้นเดือนพ.ค.อาจผิดได้ครบทั้งหมด

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ศาลอาญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ไอเอสพี) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ไอเอสพี) ว่าทางสมาคมไอเอสพีฯ รายงานว่ายังมีเว็บเพจหรือ URL ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น URL ของเฟซบุ๊ก 131 URL ที่ยังไม่นำออก ดังนั้นกสทช.จึงประสานงานกับเฟซบุ๊ก โดยส่งหมายศาลให้ดำเนินการล่าสุดกระทรวงดิจิทัลฯเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ส่งหมายศาลเพิ่มเติมมาอีก 34 URL แต่ยังคงขาดหมายศาลอีก 97 URL ซึ่งกระทรวงดีอีจะส่งหมายศาลมาให้โดยเร็วที่สุด

นายฐากรกล่าวอีกว่า เฟซบุ๊กขึ้นชั้นจะดำเนินการให้ หากได้รับหมายศาลครบสมบูรณ์และเฟซบุ๊กมีกระบวนการอยู่แล้วเพียงแต่ขณะนี้แจ้งว่าเอกสารที่ส่งมายังเป็นเพียงเลขที่ของหมายศาล จึงต้องขอยกสารรายละเอียดหมายศาลฉบับจริง เพื่อให้ดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการของเฟซบุ๊กต่อไป

นายฐากรกล่าวด้วยว่า การดำเนินการในอนาคตต่อไปจะดำเนินการ 2 ทางคือ เมื่อกระทรวงดีอีได้รับหมายศาลแล้วจะประสานตรงไปที่เฟซบุ๊ก ในขณะที่กสทช.จะประสานงานตรงไปที่สมาคมไอเอสพี เพื่อให้ดำเนินการกระบวนการติดตามต่อไป ซึ่งจะดูว่าเมื่อเฟซบุ๊กได้รับหมายศาลแล้วจะดำเนินการให้อย่างไร ทั้งนี้กสทช.คาดว่าภายในสิ้นเดือนพ.ค.นี้ กระบวนการนำข้อมูลผิดกฎหมายจะสามารถดำเนินการได้ครบทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเว็บเพจหรือ URL ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม จนถูกออกหมายศาล 34 URL ส่วนใหญ่ทำผิดตามมาตรา 112 รวมถึงทำความผิดกระทบความมั่นคงและลามกอณาจารย์

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date :

18 พ.ค. 2560

Page :

2

No :



ข่าวปนคน คนปนข่าว

● **หมายเหตุ “วีระ” ขจัดก้างขวางคอ “ปอนสายตะกู”**

วงแตก !! การประชุมกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง “ผู้ว่าฯ อุดรรัมย์” ของ กัมพูชา กับ “ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์” ของไทย ที่นัดกันเมื่อ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ บริเวณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ถูกยกเลิกอย่างกะทันหัน หลัง วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ประกาศจะไปสังเกตการณ์ เพราะเชื่อว่าไม่ใช่งานประชุมสัมมนาอะไรหรอก แต่หากงให้มีการเปิด “ด่านสายตะกู” ให้คน 2 ประเทศ ผ่านเข้า-ออกได้เต็มรูปแบบเหมือนด่านชายแดนอื่นๆ เพื่อ เชื้อแก่การกวาดต้อนและอำนวยความสะดวกให้ “ลูกค้าชาวไทย” ไปเข้า “กาสิโนสายตะกูริสอร์ท” ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนของ 2 ประเทศ ไม่ต้องอ้อมไปเข้า ด่านอื่นให้ลำบากลำบาก จนลูกค้าหุดหาย Soft Opening มาเดือนกว่า แต่ยังไม่ถึงเป้า จน “ลุงชนม” ที่เตรียมไว้ให้ “บิ๊ก 2 ประเทศ” ค่อยๆ ร่อยหรอไปเรื่อย



วีระ สมความคิด

การประชุมจากเลิกประชุมกะทันหัน เหมือน “คนร้อนตัว” ยิ่งเพิ่มน้ำหนัก “ความไม่ชอบมาพากล” ของนัดหมายครั้งนี้ และผลประโยชน์ทับซ้อนของกาสิโนแห่งนี้ขึ้นไปอีก ข่าวว่า พอผู้ว่าฯ 2 จังหวัด 2 ประเทศ เห็นพ้องยกเลิกหมายพูดคุยกัน ทำเอา “บิ๊ก 2 ประเทศ” เดือดปุดๆ จนมีข่าวมาเถี ทุ “วีระ” ว่าตอนนี้กลายเป็นคนมีค่าหัวหกหลัก ถูกลือกันว่าโดย “มือสังหารต่างชาติ” แกมมีหน่วยงานในประเทศดักฟังโทรศัพท์อีกต่างหาก หลักๆ ก็คงมาจากการเกาะติดตรวจสอบ “ปอนสายตะกู” จนเป็นก้างขวางคอ ทำเอา “กินสินบาท-คาคดลินบน” กันไม่คล่อง



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ผนวกกับการประกาศ เปิดเมืองบึงหลัง ที่ทำให้ต้องไปทนทุกข์อยู่ในคุกเปรมซอร์ ถึง 3 ปีครึ่ง ที่งานนี้มี “คนที่คุณรู้ว่าใคร” เป็น “ไอ้ไม่ง” รู้เห็นเป็นใจให้ทหารเขมรหัวตัว “วีระ” ทั้งที่ยืนอยู่ในแผ่นดินไทย สำคัญก็ตรงที่ “ไอ้ไม่ง” ที่ว่านั่นเป็น “ผู้มีอำนาจ” ในตอนนั้นเสียด้วย ที่โดนลือกันว่า-หมายเหตุ ก็คงจะสยบทีเดียวได้ 2 เด้ง ... นึกถึงคำพูด “ป้าป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่เคยบอกในทำนองว่าไม่รับประกันความปลอดภัย หาก “วีระ” ต้องตั้งไปตรวจสอบปอนสายตะกู ก็อดหวาดเสียวแทนไม่ได้

● **คนร้ายตายใจ “ศานิตย์” ตายเพราะปาก**

มันก็จะแฉๆ หน่อย ... ยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่ พูดไม่คิด เหมือนนิยายเล่มละบาท แต่พยายามวางพล็อตเรื่องเหมือนนวนิยายสืบสวนที่มี “หักมุม” ตอนจบ “บิกตื้น้อย” พล.ต.ท.ศานิตย์ มหาวารี ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ออกมาชี้แจงกรณีออกตัวแรง เบียงประเด็นว่า “ระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติ” เมื่อวันก่อน แต่ “พ่อ PVC แดก” เป็นภรรยาที่ “ล้มขาหลอกคนร้ายให้ตายใจ” และสั่งให้เจ้าหน้าที่ความหาตัวคนร้ายในทางลับ หลังมั่นใจว่าเป็นระเบิด ก็คนที่ให้ลูกน้องไปพรมในที่เกิดเหตุ จนพบชิ้นส่วนระเบิดก่อวัตถุระเบิดทั้งที่ชาวบ้านทั่วไปได้ยินเสียง “ตูม” ก็ฟังแรงได้ก่อนว่า ระเบิดแน่นอน ยิ่งพอโดนเหล่าบิกๆ “หักหน้า” ฟันธงว่า ระเบิดป่วนเมืองชั่วร้าย “ศานิตย์ ชารายโฮ” ถึงต้องออกมา “ดริฟ” ไซ้แบบนี้ ลำทับด้วย “บิกปู” พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่รับหน้าเสื่อคดีความมั่นคงที่ระชาอาณาจักร ระบุว่า ต้นเหตุมาจากรเบิดที่มี การตั้งวาง วางแผนดับตี คล้ายกับเหตุระเบิดหน้ากองสลาภาเก่า เมื่อต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ... คนร้ายอาจจะตายใจ แต่ “ศานิตย์” อาจเข้าทำนอง ตายเพราะปาก ไปเรียบร้อยแล้ว



พล.ต.ท.ศานิตย์ มหาวารี

● **“โคเรียคิง” ยังแค้น “ดราม่า” ไม่ “โคมา” อย่างที่คิด**

ดราม่าต่อเนื่อง สถานการณ์ “กระทะโคเรียคิง” ถูกแหกหมัดสภาพรรคพระราชาคหักหมิ่น ล่าสุดเป็นคิว สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่พลิวไม่ออก หลังผลการชำระหนี้กระทะคิงของ “นักวิชาการ” ออกมาว่า ไม่ได้มีคุณสมบัติ สดวิเศษตามที่ได้โฆษณาเอาไว้ โดย นายวีระพงษ์ บุญญาภาส ประธานคณะกรรมการการชายตรงและการตลาดแบบตรง สคบ. สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการว่า การตั้งราคา 1.5 หมื่นบาท และ 1.8 หมื่นบาท เป็น Fake Original Price แปลตรงตัวว่า “การปลอมราคาจริง” ส่วนการโฆษณาเข้าข่าย “ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค” ที่ลดราคาจนเกิดแรงจูงใจต่อผู้บริโภคเกินไป จึงสั่ง “ห้ามโฆษณา” มีผลทันที และให้บริษัทที่นำกระทะโคเรียคิง แก๊สใช้ค่าโฆษณา 3 ประเด็น “การลดราคาเกินจริง - ความสิ้น 300% - การเคลือบกระทะ 8 ชั้น” ส่วนเรื่องบงกกลิงโทหน้ายังไม่ได้พิจารณา ... สรุปแบบ “จบข่าว” ได้ความว่า สิ่งบนเคโต๊ะยังไม่ยังขายต่อได้เหมือนเดิม ดราม่ากันต่อไป ไม่ได้ “โคมา” อย่างที่คิด

● **ไลปิดเพจเฟซบุ๊ก เหมือนไล่ช้างไปชนทรานส์ฟอร์มเมอร์ส**

เลย์เตดไลน์ 10 ไม่งตรง อังคารที่ 16 พ.ค. ที่ กสทช.ขีดเส้นตายให้ “facebook” บล็อกเพจกว่า 600 เพจ ที่หมิ่นเหม่ทำผิดกฎหมายไทย แต่เท่าที่ตามส่อง “เพจดัง” ที่ติดโผ กสทช.ก็ยิ่งลยจนลยอยู่ จะมีก็แต่เพียง “บางโพสดี” ที่ถูกปิดกั้นการเข้าถึงจากภายในประเทศไทยเท่านั้น เรื่องนี้สะท้อนข้อหา ทำที่ของ “สุภกร ตันเทสิทธ์” เลขาธิการ กสทช. ที่ออกโรงมาแยกเขี้ยวไล่ และขู่จะดำเนินคดี “facebook ประเทศไทย” ก็แค่ “ราคาคุย” เมื่ออีกฝ่ายไม่ได้ใส่ใจ “คำร้องขอ” หรือ “คำขอร้อง” ของทางการไทย



สุภกร ตันเทสิทธ์

ถ้าไม่หมกตัวเองจนเกินไป กสทช. ที่ยังติดข้อสงสัยว่ามีอำนาจมา “สำเนาได้อดอล” แบบนี้หรือเปล่า สุภกร ตันเทสิทธ์ ควรสำเนียงได้แล้วว่า การตั้งหน้าตั้งตาปิดกั้น-ควบคุมข้อมูลในยุคดิจิทัล ทั้งที่ควบคุมไม่ได้ ยิ่งในทางเทคนิค ก็อ่อนด้อย ไม่เท่าที่ผู้ประกอบการ หรือกระทั่งผู้ใช้งานก็ตาม ไม่ต่างจากการ “ไล่ช้างไปชนทรานส์ฟอร์มเมอร์ส” ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่า แล้วหันมาขู่ “ข้อได้เปรียบ” ของเรามี “ตลาดโซเชียล” ติดอันดับต้นๆ ของโลก จนทุกแพลตฟอร์มแห่มาตั้งสำนักงานในประเทศไทย

รู้แบบนี้แล้ว กสทช. ต้องประสานกับ “กระทรวงดิจิทัล” ในการออกกฎบัตรกฎหมาย อะเร่ก็ตามแต่ ทหาทางริตมาธิ-จัดเก็บรายได้จาก “สังคมออนไลน์” จาก “ผู้ประกอบการ” ทั้ง “Facebook ประเทศไทย - Line ประเทศไทย- Youtube ประเทศไทย” ที่เรื่อแนวว่ามี “กระเนสรายได้เข้า-ออก” ที่ตรวจสอบได้ ถ้าทำได้แบบนี้ ก็จะได้ทั้ง “รายได้” และ “อำนาจต่อรอง” เพราะเชื่อว่าแต่ละแพลตฟอร์มคงไม่กล้าทำือเสี่ยงกับการหลุดวงโคจรจาก “ตลาดโซเชียลไทย” หรือฯ แล้วก็ไม่ใช่ไปเสียเวลาทางไกลเย้ยกับ “พ่อค้าแม่ขายออนไลน์” อย่างที่ “กรมสรรพากร” กำลังทำอยู่ เหมือนโมเดล “นับขามก้วยเดียว” ในอดีต ที่เป็นสไลด์ “ไทย-แลนด์ 0.4” ฟ้าใช้ “ไทยแลนด์ 4.0” ไม่

● **งามไล่ไทยแลนด์ “รมต.อินโดฯ” จะ ปดท. ไร่ธรรมชาติภิบาล**

จากกรณี “รัฐบาลอินโดนีเซีย” ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 69,000 ล้านบาท จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และพีทีทีพี ออสเตรเลีย (PTTEP Australasia) บริษัทที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย รวมถึง ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.) ฐานทำน้ามันรั่วที่แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริเวณแหล่งขุดเจาะ “มอนทาว” ของ ปตท.สผ. นอกชายฝั่งออสเตรเลีย เมื่อปี 2552 หรือเกือบ 8 ปีก่อน... ไม่ใช่ขอกว่าหลอหลอยหรืองานใหม่ที่ไหน เป็นบทสัมภาษณ์ “อาตีฟ ฮาวาส โอโกรเซโน” รมต.กระทรวงประสานงานกิจการทางทะเล ของอินโดนีเซีย ที่สัมภาษณ์พิเศษ แบบลึกสุดใจกับ “ทีมข่าวเครือข่ายผู้จัดการ” ถึงเบื้องหลังการตัดสินใจฟ้องกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ที่จะทำให้รู้เช่นเห็นชาติ “กลุ่ม ปตท.” ที่ไม่มีความรับผิดชอบ-ไร่ธรรมชาติภิบาล เชิญท่านผู้อ่านติดตามได้ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับนี้.

ช.ชฎา